



คำสั่งกรมป่าไม้

ที่ 1062 /๒๕๕๕

เรื่อง ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ เพื่อส่งเสริมการปรับกระบวนการทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมกรมป่าไม้

(พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๖๐)

กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้กรมป่าไม้มีแผนกลยุทธ์และแนวทางในการส่งเสริมการปรับกระบวนการทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมกรมป่าไม้ที่ชัดเจน รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรกรมป่าไม้ ในการผลักดันกรมป่าไม้ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงวางระบบการเรียนรู้และดำเนินการถ่ายทอดความรู้ภายในหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างนวัตกรรมและยกระดับขีดสมรรถนะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของกรมป่าไม้ จึงให้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ เพื่อส่งเสริมการปรับกระบวนการทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมกรมป่าไม้ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๖๐) ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรม เคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

จึงให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด รายละเอียดตามโครงการที่แนบ

ทั้งนี้ กรมป่าไม้จะจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด

สั่ง ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายสุวิทย์ รัตนวงษ์)

อธิบดีกรมป่าไม้

รายชื่อผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการปรับกระบวนการทัศน์ คำนิยม และ
วัฒนธรรมองค์กรกรมป่าไม้ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ.๒๕๖๐)

ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
แบบทำยคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1062 /๒๕๕๕ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด
๑	นายประลอง ดำรงค์ไทย	ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน
๒	นายวีระพล สุทธิพรพลางกูร	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า
๓	นายจตุพร มังคลารัตน์	ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
๔	นายณรงค์ มหรรณพ	ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
๕	นายสมัคร ดอนนาปี	ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
๖	นายสุขุม มิตต์ลสา	ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ
๗	นายจิระพงษ์ คูหาหาญจน์	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
๘	นายฐิติพันธ์ จุจันทร	ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ
๙	นายฐานุพงศ์ เรืองจิรวิทย์	ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ
๑๐	นายสมชาย เปรมพาดนิษย์นกุล	ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต
๑๑	นายสุวัฒน์ ธรรม	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
๑๒	นายสุพจน์ ภูริตตโสภา	ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักด่านป่าไม้
๑๓	นางสาวบุญญาดา มะคำไก่	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๑๔	นายวิชัย การะเวก	หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
๑๕	นายสมชาย เลขาวิวัฒน์	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ เชียงใหม่
๑๖	นายสมชาติ มัทธูจิต	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน
๑๗	นายพิชฎะ ยั่งยืน	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๒ เชียงราย
๑๘	นายเชวง ไชยหลาก	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ ลำปาง
๑๙	นายยรรยง กางการ	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๔ ตาก
๒๐	นายสมศักดิ์ เร่งเพียร	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๕ สระบุรี
๒๑	นายอดุลรัตน์ ตั้งทวี	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๖ อุตรดิตถ์
๒๒	นายสุรเดช อัครราช	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๖ สาขานครพนม
๒๓	นายธรรมนุญ อัครพันธ์	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๗ ขอนแก่น
๒๔	นายธีรยุทธ สมตน	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด
๒๕	นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๘ นครราชสีมา
๒๖	นายสมคิด แก้วไทรหงวน	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ ชลบุรี
๒๗	นายสุบัญญัติ เทียนดำ	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี
๒๘	นายยรรยง เลขาวิจิตร	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๐ ราชบุรี
๒๙	นายศรศักดิ์ วิริยะเอกกุล	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
๓๐	นายพฤษ ไลโน	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๑ สุราษฎร์ธานี
๓๑	นายสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช
๓๒	นายเชษฐ โมฬี	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๒ สาขากระบี่
๓๓	นายกฤษณะ พฤษะวัน	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๓ สงขลา
๓๔	นายกุลธวัช ประชุมทอง	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส

๙. ๒๓